



แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. รับหนังสือผู้ร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางเพจ FACEBOOK ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
2. นำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการ
3. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบและขอกฎหมาย
4. แจ้งผลต่อผู้ร้องให้ทราบเกี่ยวกับการสืบหน้าและผลการดำเนินการ



ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลได้หลายช่องทางได้แก่

๑. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ ที่อยู่ ๒๗๗ ม.๒ บ.บัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๘๕๑ ๓๕๖
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kuchinarai.kalasin.police@gmail.com

๒ ส่งข้อมูลทางเพจ FACEBOOK ชื่อ สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ ทาง inbox ข้อความ

๓. ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่านผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องที่หน่วยงาน

๔. แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2567

จำนวนทั้งหมด - เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

ดำเนินการเสร็จสิ้น - เรื่อง

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แต่ละฝ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายที่รับผิดชอบ	จำนวนเรื่องทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้น
ฝ่ายป้องกันปราบปราม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
ฝ่ายสืบสวน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
ฝ่ายสอบสวน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
ฝ่ายจราจร	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
ฝ่ายอำนวยความสะดวก	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
สรุปยอด	-	-	-

หมายเหตุ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรภูผินารายณ์

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

สถานีตำรวจภูธรภูมินารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

เดือน/ปี	ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง				ยุคี่เรื่อง			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม
	สถานีตำรวจ	จรตำรวจ	หน่วยงาน รับเรื่อง ร้องเรียน	หน่วย ตรวจสอบ	วินัย	อาญา	แพ่ง		
พฤศจิกายน 2566	สภ.ภูมินารายณ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
ธันวาคม 2566	สภ.ภูมินารายณ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
มกราคม 2567	สภ.ภูมินารายณ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
กุมภาพันธ์ 2567	สภ.ภูมินารายณ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
มีนาคม 2567	สภ.ภูมินารายณ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
เมษายน 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน 2567	สภ.ภูมินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรภูมินารายณ์

ในห้วงระยะเวลา ที่ผ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567